



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
เรื่อง ขอดตั้งผู้ปกครองผู้เยาว์

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ ๓๑๕/๒๕๖๐

ด้วย พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดปทุมธานี (สาขาธัญบุรี) ผู้ร้อง ได้รับคำร้องจาก นางประชুম อุ๋นไทย อายุ ๕๘ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลบึงนาราง อำเภोधัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ขอให้ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งให้ นางประชুম อุ๋นไทย เป็นผู้ปกครองของเด็กหญิงวลัยพรรณ สะไบบาง ผู้เยาว์ ผู้ร้องสอบข้อเท็จจริงแล้วได้ความว่า เด็กหญิงวลัยพรรณ ปัจจุบันอายุ ๑๒ ปีเศษ เป็นบุตรของนายจำลอง สะไบบาง กับนางสาวสมศรี อุ๋นไทย โดยบิดากับมารดาของผู้เยาว์ อยู่กินฉันสามีภริยาและจดทะเบียนสมรสกัน ต่อมานายจำลอง และนางสาวสมศรี ได้ถึงแก่ความตาย และนายอ้วน สะไบบาง และนางรส สะไบบาง ซึ่งเป็นปู่และย่าของผู้เยาว์ได้ถึงแก่ความตายไปก่อนแล้ว ภายหลังจากที่บิดาและมารดาของผู้เยาว์ได้ถึงแก่ความตาย ผู้เยาว์ก็ไม่มีผู้ปกครองตามกฎหมาย โดยผู้เยาว์ได้พักอาศัยและอยู่ในการดูแลของนางประชুম ซึ่งมีฐานะเป็นยายของผู้เยาว์ตลอดมา เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นางสมศรีได้ถึงแก่ความตาย โดยก่อนที่นางสมศรีถึงแก่ความตาย ได้ทำประกันชีวิตไว้กับบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยระบุผู้รับประโยชน์ให้เด็กหญิงวลัยพรรณ สะไบบาง ผู้เยาว์ เป็นผู้รับประโยชน์ ผู้เยาว์จึงมีสิทธิได้รับเงินดังกล่าว ภายหลังจากนางสาวสมศรี ถึงแก่ความตายไปแล้ว นางประชুমและผู้เยาว์ได้ไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับเงินดังกล่าว ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องว่าจะต้องมีคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้ปกครองของผู้เยาว์ก่อนจึงจะดำเนินการให้ นางประชুমจึงมีความประสงค์ให้ศาลมีคำสั่งให้นางประชুমเป็นผู้ปกครองของผู้เยาว์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๘๖ ผู้ร้องตรวจสอบแล้วเห็นว่าบิดาและมารดาของผู้เยาว์ได้ถึงแก่ความตายไปแล้ว ประกอบกับนางประชুম ซึ่งเป็นยายของผู้เยาว์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย บรรลุนิติภาวะแล้ว ไม่เป็นผู้ซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่มีหรือเคยมีคดีในศาลกับผู้เยาว์หรือกับบุพการีหรือกับพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมแม่บิดาหรือมารดากับผู้เยาว์ ไม่เป็นผู้ซึ่งบิดาหรือมารดาผู้เยาว์ได้ทำหนังสือระบุชื่อห้ามไว้มิให้ผู้ปกครอง และได้เลี้ยงดูผู้เยาว์มาโดยตลอด เมื่อคำนึงถึงสุขภาพ ความเจริญ สวัสดิภาพและประโยชน์ได้เสียของผู้เยาว์แล้วเห็นว่า นางประชুমเป็นผู้ที่เหมาะสมที่จะปกครองผู้เยาว์ต่อไป โดยนายสมพงศ์ ซึ่งเป็นสามีโดยชอบด้วยกฎหมายของนางประชুম และเป็นตาของผู้เยาว์ ให้ความยินยอมและไม่คัดค้านในการร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเป็นผู้ปกครอง ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ขอศาลได้โปรดไต่สวนและมีคำสั่งตั้งนางประชুম อุ๋นไทย เป็นผู้ปกครองของ เด็กหญิงวลัยพรรณ สะไบบาง ผู้เยาว์

ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙ นาฬิกา หากผู้ใดมีความประสงค์จะคัดค้านประการใด ให้ยื่นคัดค้านต่อศาลก่อนวันนัด ตรวจสอบคำร้องได้ที่ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

(นายประเสริฐ เชิดทวิทรัพย์)

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี